

เช็หนทาราคิดนอกกรอบ ผุดไอเดียบริการจัดประชุม

สัมมนาแบบใหม่ครบวงจร



โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเช็หนทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย เปิดตัวแนวคิดและโปรแกรมสำหรับการจัดงานประชุมและสัมมนาแบบใหม่ล่าสุดภายใต้คอนเซ็ปท์ชื่อ

“วาระใหม่: การประชุมแนวใหม่ (New Agenda: Meetings Redesigned)” โดยเช็หนทาราจะนำเสนอบริการการจัดงานเพื่อธุรกิจให้ตอบโจทย์ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์

ของผู้เข้าร่วมงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าจะได้รับบริการการจัดงานประชุมและอีเวนต์จากเช็หนทาราแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ทั้งการให้คำปรึกษา แนวคิดการจัดงาน และกิจกรรม

สนับสนุนการที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของลูกค้า

วินเฟร็ด อังเค ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเช็หนทารา กล่าวว่า

“เราคิดค้นโปรแกรมการให้บริการแบบใหม่ขึ้น

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และใช้ประโยชน์จากความสวยงามของสถานที่จัดงาน รวมถึงที่ตั้งอันยอดเยี่ยมของโรงแรมเช็หนทาราในแต่ละแห่งมาช่วยสร้างประสบการณ์

เพิ่มความจดจำที่ดีเยี่ยมให้กับผู้เข้าร่วมงาน”

“ลูกค้าต้องการแนวคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และวิธีนำเสนอที่นอกกรอบไปจากเดิม เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าตรงนี้

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบบริการที่ครบวงจรกว่าเดิม เช็หนทารามั่นใจว่า เราพร้อมที่จะรังสรรค์ความคิดแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่ คอนเซ็ปท์

“วาระใหม่: การประชุมแนวใหม่” จะช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดงานประชุมที่น่าตื่นเต้นและมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นไปอีก” วินเฟร็ด กล่าวย้ำ

โปรแกรม “วาระใหม่: การประชุมแนวใหม่” มีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่

1. บริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานแก่ลูกค้าที่หน่วยงาน ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานหลักในการจัดงานตั้งแต่ต้นจนจบ

ช่วยให้การสื่อสาร การวางแผน และการจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น

2. บริการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์รูปแบบใหม่ นำโดยผู้เชี่ยวชาญจากเช็หนทาราผนึกกำลังกับทีมงานจากบริษัท เอ

เชีย อบิลิตี้ ในการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ

และกิจกรรมสนุกสนานสอดแทรกสาระเข้ามาใช้ในการจัดงาน

3. บริการจัดเลี้ยงสุดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมมากยิ่งขึ้น โดยทีมงานด้านอาหาร และเครื่องดื่มจากเช็นทาราจะช่วยคิด

นำเสนอไอเดียใหม่ให้กับลูกค้า อาทิ การรับประทานดินเนอร์ท่ามกลางความมืด “dinner in the dark” ที่มีการแสดงร่ายรำพร้อมเทียนในมือแบบไทย

เพื่อเปิดตัวเมนูอาหารแต่ละคอร์สภายใต้แสงไฟสลัว หรือ การปิดตารับประทานอาหาร เพื่อสร้างบรรยากาศตื่นเต้น ซึ่งจะกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสให้กับแขกผู้ร่วมงาน

ความร่วมมือระหว่างเช็นทาราและเอเชีย อบิลิตี้ในครั้งนี้ จะทำให้การจัดกิจกรรมกลุ่มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยจะนำเสนอวิธีการที่แปลกใหม่และเหมาะสมให้กับลูกค้า

อาทิ การนำเอาเกมส์ และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ดำเนินกิจกรรม การใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมประสบการณ์ การใช้อุปกรณ์ที่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสหลายด้านพร้อมกัน

และการประยุกต์ใช้กีฬาหรือเครื่องดนตรีในการประกอบกิจกรรม

เช็นทาราจะนำโปรแกรม วาระใหม่: การประชุมแนวใหม่ มาให้บริการลูกค้า ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือจำนวน 25 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

เกี่ยวกับเอเชีย อบิลิตี้

เอเชีย อบิลิตี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะ จัดอบรมแบบสร้างสรรค์ และให้บริการจัดโปรแกรมพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้กับบริษัทต่างๆ ทั่วเอเชีย โดยมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี

บริษัทยังเป็นที่รู้จักด้านการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ให้เหมาะสำหรับความต้องการและจุดประสงค์ของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอเชีย อบิลิตี้ อ่านได้จาก <http://www.asiaability.com/>

เกี่ยวกับเช็นทารา

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเช็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย มีโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้การบริหารของ แบรินด์ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญรวมทั้งสิ้น 68 แห่งทั่วโลก

ได้แก่ ไทย มัลดีฟส์ ศรีลังกา เวียดนาม ลาว จีน โอมาน กาตาร์ คิวบา และสหรัฐอเมริกาบริติช ซึ่งใช้ชื่อ 6 แบรินด์ ประกอบด้วย Centara Grand Hotels & Resorts • Centara Hotels & Resorts

• Centara Boutique Collection • Centra by Centara • Centara Residences & Suites และ COSI

ครอบคลุมตั้งแต่โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาวในใจกลางเมืองไปจนถึงที่ตั้งอยู่บนเกาะที่เงียบสงบ รวมทั้งคอนเซ็ปท์ รีสอร์ทสำหรับครอบครัว และไลฟ์สไตล์ในช่วงราคาที่จับต้องได้ซึ่งผสมผสาน

กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการพักผ่อนที่ลงตัว รวมทั้งศูนย์การประชุมสัมมนา และแบรินด์ “สปาเซ็นวาริ”

สปาแบรนด์ไทยคุณภาพระดับรางวัลการ์นตี

เซ็นทารา มอบการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยค่านิยมความเป็นไทยที่บรรจงถ่ายทอดสู่งานบริการ อาหารรสเลิศ สปาเพื่อการผ่อนคลายที่เยี่ยมยอด และให้ความสำคัญกับครอบครัว แบรินต์ภายใต้เครือเซ็นทารา

นำเอาวัฒนธรรมที่โดดเด่นและหลากหลายเข้ามาผสมผสานเพื่อให้บริการและตอบสนองนักเดินทางได้แทบทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์